

## **BÁO CÁO**

### **Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2022**

*(Thời gian từ 01/12/2021 đến 31/5/2022)*

Thực hiện Công văn số 658/CAT-PV01, ngày 07/6/2022 của Công an tỉnh Sóc Trăng, về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Mỹ Tú báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

##### **1. Tình hình chung, những vấn đề nổi lên có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021**

Mỹ Tú là huyện nông thôn của tỉnh Sóc Trăng, Phía Đông giáp huyện Châu Thành; phía Nam giáp huyện Thạnh Trị và Mỹ Xuyên; phía Tây giáp huyện Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng; phía Bắc giáp thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; về diện tích tự nhiên là 36.815 ha, phân theo địa giới hành chính gồm 08 xã và 01 thị trấn với 83 ấp; về dân số trên 130 ngàn người, có 03 dân tộc chính là Kinh chiếm 74%; Khmer chiếm 24%, Hoa chiếm 1,6%, còn lại là các dân tộc khác; Về cơ sở hạ tầng có tuyến Quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau dài 16,6 km và tuyến sông liên tỉnh đi qua 02 xã Long Hưng và Hưng Phú, có 04 tỉnh lộ là: 938, 939, 939B và 940 dài trên 68 km, hệ thống giao thông nông thôn nối liền xã đến ấp trên 180 km, rất thuận tiện cho nhu cầu đi lại và giao thương.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển, hệ thống chính trị được kiện toàn hoạt động ngày càng có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững thế ổn định; lực lượng Công an được củng cố kiện toàn, hướng về cơ sở, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả và nâng lên một tầm cao mới.

Song bên cạnh, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Đặc biệt là lợi dụng thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện quan trọng, như Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các lễ hội của dân tộc, tôn giáo, bên cạnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các thế lực thù địch và số phần tử phản động tăng cường các hoạt động chống phá ta, nhất là các tổ chức, hội nhóm KKK cực đoan bên ngoài triệt để lợi dụng để tăng cường hoạt động cài cắm, câu móc xây dựng lực lượng; móc nối, chỉ đạo số cơ sở bên trong gây rối, thu thập tin tức, tài liệu cung cấp ra bên ngoài vu cáo ta về dân chủ, nhân quyền,

xuyên tạc vùng đất Tây Nam bộ, gây mất đoàn kết ở một số cơ sở thờ tự; một số đối tượng tham gia các đảng phái chính trị, đối tượng bất mãn, lợi dụng mạng xã hội và internet đăng tải dư luận trái chiều nói xấu Đảng và Nhà nước. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội cơ bản đã được ta chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, nhưng vẫn còn nổi lên một số loại tội phạm đáng quan tâm có xu hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng như tội phạm hiếp dâm, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; các vụ việc tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết, số người bị thương; một số loại tệ nạn xã hội vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương, như sử dụng trái phép chất ma túy, gá bạc ăn tiền bằng các hình thức, gây dư luận bức xúc trong Nhân dân và ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

## 2. Đặc điểm diễn biến tình hình tội phạm tại địa phương

Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai kế hoạch, mở 01 cao điểm tấn công tội phạm; triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19; đã góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên qua công tác thống kê tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, cụ thể như sau:

### a) Tình hình tội phạm

- **Tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường:** (Lũy kế đến nay xảy ra 29 vụ về trật tự xã hội, kinh tế 00, ma túy 00, môi trường 00).

+ **Tội phạm về trật tự xã hội: *Án rất nghiêm trọng:*** Xảy ra 05 vụ, gồm: 02 vụ Giết người (Mỹ Thuận, Mỹ Phước), 03 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (Thị Trấn, Mỹ Thuận, Phú Mỹ), qua đó khởi tố 05 vụ 07 bị can, làm rõ **100%** số vụ (Tăng 02 vụ so với cùng kỳ). ***Án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng:*** Phát hiện 24 vụ, gồm: 03 vụ Cướp giật tài sản (Thị Trấn 2, Hưng Phú 1), 01 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (Phú Mỹ), 03 vụ cố ý gây thương tích (Long Hưng 2, Phú Mỹ 1), 13 vụ trộm cắp tài sản (Thị Trấn 04, Mỹ Thuận 02, Mỹ Tú 1, Mỹ Phước 1, Long Hưng 2, Thuận Hưng 2), 01 vụ hủy hoại tài sản (Mỹ Phước), 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Mỹ Phước 1, Long Hưng 1), 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Mỹ Phước); hậu quả làm 03 người bị thương, tổng trị giá ước tính thiệt hại tài sản khoảng 290.268.000 Đồng (thu hồi 105.700.000 Đồng); qua đó khởi tố 22 vụ 07 đối tượng, làm rõ 08/24 vụ (**đạt tỉ lệ 33%**); hiện đang tiếp tục điều tra các vụ còn lại (Tăng 13 vụ so với cùng kỳ). **Tổng tỉ lệ khám phá án đạt 44,82% (13/29 vụ).**

+ **Tội phạm về kinh tế:** Không xảy ra (tương đương so với cùng kỳ).

+ **Tội phạm về ma túy:** Không xảy ra (tương đương so với cùng kỳ).

+ **Tội phạm về môi trường:** không xảy ra (tương đương so với cùng kỳ).

- Dự báo tình hình trong thời gian tới: Tình hình trật tự xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Tú được đảm bảo, tuy nhiên tình hình tội phạm về xâm phạm sở hữu và ma túy diễn biến ngày càng phức tạp. Xu hướng mua bán và sử dụng ma túy đã diễn ra ngày càng phổ biến ở các tỉnh, thành và đến tận vùng nông thôn đã ảnh

hưởng đến một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên và kéo theo số lượng đối tượng mua bán và sử dụng ngày càng tăng nhanh và được đánh giá là sâu sau phát sinh nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

### ***b) Tình hình vi phạm pháp luật***

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và các hành vi VPHC khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự diễn ra ngày càng nhiều, có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như: trộm cắp, ma túy, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, vi phạm TTATGT, trật tự công cộng... xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong xã hội, gây mất ổn định về ANTT, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội nói chung, tại địa phương nói riêng.

#### ***- Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường:***

+ *Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:* Triệt phá 19 điểm đánh bạc ăn tiền các hình thức, bắt quả tang 91 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 32 bộ bài tây, 02 bộ bài tứ sắc, 01 phơi đề, 20 con gà, 05 bộ bầu cua, 08 ĐTDD, 35 xe mô tô, 132.671.000 đồng và các tang vật khác có liên quan. Phạt hành chính 91 đối tượng với số tiền 183.800.000 đồng.

+ *Vi phạm pháp luật về kinh tế:* Bắt quả tang 01 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu (ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, MT, ST), tang vật thu giữ gồm: 100 bao thuốc Jet, 01 xe mô tô; xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 7.500.000 đồng (*tương đương so với cùng kỳ*).

Tiến hành kiểm tra 03 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Long Hưng, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra 58 cơ sở kinh doanh, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.

+ *Vi phạm pháp luật về ma túy:* không xảy ra (*tương đương so với cùng kỳ*).

Thực hiện đối sách mời test nhanh ma túy với 80 đối tượng trên địa bàn. Kết quả: dương tính 15 đối tượng (*xử phạt hành chính 08 đối tượng với số tiền 5.500.000đ, Giáo dục tại xã, thị trấn 02 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 05 đối tượng*); các trường hợp còn lại âm tính, đã tiến hành cảm hóa, giáo dục.

+ *Vi phạm pháp luật về môi trường:* Công an các xã, thị trấn tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản, qua kiểm tra phát hiện 07 trường hợp vi phạm, lập thủ tục xử phạt hành chính 06 trường hợp với số tiền 22.000.000đ, còn 01 trường hợp đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Vận động, thu hồi 06 bộ xung kích điện.

### ***c) Nguyên nhân của tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật***

\* *Nguyên nhân khách quan:* Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện nhà; Do ảnh hưởng tiêu cực của mặt

trái nền kinh tế thị trường, sự hội nhập quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội; sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện thông tin, truyền thông, ảnh hưởng của các loại văn hóa phẩm đồi trụy,... dẫn đến một bộ phận người dân có ý thức xã hội thấp đã vi phạm pháp luật.

*\* Nguyên nhân chủ quan:* Sự phối hợp, hiệp đồng giữa Công an với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh, phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm từng lúc thiếu chặt chẽ, chưa đi vào chiều sâu; một bộ phận người dân còn thờ ơ, thiếu hiểu biết trong nhận thức, chấp hành pháp luật; sự giáo dục quản lý con, em trong gia đình còn lỏng lẻo dẫn đến hoạt động của một số loại tội phạm có chiều hướng phức tạp nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đáng chú ý thời gian gần đây là các trường hợp lộ thông tin để kẻ xấu lợi dụng vay nợ các tổ chức tín dụng...

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tham mưu trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Ban lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đề ra trong công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch, biện pháp cụ thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, như: triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/NQ13, ngày 23/11/2012; nghị quyết số 63/2013/NQ2013, ngày 27/11/2013, số 96/2015/QH13, số 111/2015/QH13, số 41/2017/QH14, số 55/2017/QH14, số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, công tác phòng, chống oan, sai và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự và các Chương trình của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Trên cơ sở các Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, về việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm; phòng chống ma tuý; AIDS; mại dâm; cai nghiện ma tuý và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an huyện đã tham mưu cùng thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện.

## **2. Công tác phòng ngừa tội phạm**

### **2.1. Công tác phòng ngừa chung**

#### **- Công tác phòng ngừa xã hội**

Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài, từ đó đã đẩy mạnh thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, để các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ những phương thức thủ đoạn hoạt động của băng, nhóm lưu manh, côn đồ, sử dụng hung khí gây thương tích, cướp và cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa chung, tích cực tố giác và phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh truy bắt tội phạm, triệt phá tệ nạn xã hội.

#### **- Công tác phòng ngừa nghiệp vụ**

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02, 03/CT-BCA và Thông tư số 18, 19, 20, 21, 22 của Bộ Công an quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; Thông tư 16/2019/TT-BCA-V01 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác quản lý, sử dụng mật phí của lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Qua đó lực lượng nghiệp vụ đã tiếp nhận được 423 tin do Công tác viên bí mật cung cấp, trong đó có 171 tin có giá trị phục vụ cho công tác phòng ngừa, truy bắt xử lý nhiều đối tượng hình sự và triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, ma túy.

### **2.2. Công tác tuyên truyền**

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT<sup>1</sup>; Đăng tải, chia sẻ 52 tin bài tuyên truyền thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook và Mocha35 về nội dung công tác cấp CCCD, đăng ký xe, tình hình TTATXH và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

### **2.3. Công tác xây dựng phong trào**

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện Chỉ thị về xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo tinh thần Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác phối hợp địa bàn giáp ranh; xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn; tăng cường và đổi mới công tác Dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Tổ chức triển khai cho lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố ký kết bản cam kết thực hiện “Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT. Tham mưu cho Huyện ủy xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình số 36-CTr/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Kết luận số 44 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh

<sup>1</sup> Phối hợp Đài truyền thanh đưa 24 tin về tình hình TTATGT.

thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Gặp gỡ, vận động, tranh thủ 118 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, cũng như trong cộng đồng dân cư.

- Ra mắt mô hình “Phong trào toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch, bệnh” trên địa bàn xã Mỹ Thuận nâng tổng số 15 mô hình trên địa bàn toàn huyện.

#### **2.4. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp giữa các lực lượng trong phòng, chống tội phạm**

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng vũ trang với Mặt trận và các đoàn thể huyện về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; Công an - Quân sự các cấp xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án phối hợp, hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra các sự kiện, các đoàn khách đến địa phương, không để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ, nhất là trong thời gian diễn ra lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, bầu cử Ban Nhân dân áp nhiệm kỳ 2022-2027; Đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến địa bàn thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19; dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)... Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng được hai lực lượng duy trì thực hiện thường xuyên. Ngoài ra hai ngành đang kết hợp tham mưu triển khai công tác Diễn tập phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn xã Phú Mỹ, Thuận Hưng và Mỹ Thuận năm 2022 theo Chỉ thị 03-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trong năm, Công an và Quân sự các cấp đã trao đổi 172 tin (cấp huyện 37 tin, cấp xã 135 tin) có giá trị phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương; tình hình trong dân tộc, tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; công tác quản lý xuất nhập cảnh, qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia; tình hình phòng, chống dịch Covid-19... Trong đó Công an huyện đã trao đổi trực tiếp bằng văn bản cho Quân sự huyện một số tình hình nhạy cảm về an ninh, trật tự để phối hợp kiểm tra thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình. Đã tổ chức 32 cuộc họp (05 cấp huyện, 27 cấp xã) với 427 lượt cán bộ, chỉ huy và các cơ quan, ban ngành tham gia. Bên cạnh hàng tuần, bộ phận tham mưu của Công an và Quân sự cùng nhau trao đổi, thông tin về tình hình công tác phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công an các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Quân sự cùng cấp tiến hành tuần tra kiểm soát 860 cuộc, 4.404 lượt CBCS tham gia, phát hiện 351 trường hợp vi phạm TTATGT, đã tiến hành xử lý 301 trường hợp với số tiền 341.425.000đ. Hai lực lượng đã phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm trật tự, trị an, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế. Đặc biệt tham mưu thực hiện tốt quy chế, kế hoạch phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy về bảo vệ bí mật và quy chế phối hợp

với các ngành chức năng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Chủ động phối hợp với Đài truyền thanh huyện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Hằng tuần đều cung cấp tin tức có liên quan đến công tác quản lý hành chính nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, đồng thời thông báo việc cấp, phát Căn cước công dân đến Nhân dân trên địa bàn huyện nắm. Niêm yết công yết công khai các thủ tục hành chính trên bảng thông báo đặt tại vị trí làm việc của các đội nghiệp vụ. Chú trọng công tác phối hợp, bàn giao đối tượng cho các đoàn thể theo dõi, quản lý, giáo dục, góp phần phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

### ***2.5. Công tác giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư***

+ Lực lượng cảnh sát 113 tuần tra được 118 cuộc, 268 lượt CBCS tham gia, phát hiện 38 trường hợp vi phạm, lập biên bản giao Công an xã xử lý 05 trường hợp, phạt thủ tục đơn giản 01 trường hợp, nhắc nhở 32 trường hợp mua bán lần chiếm lòng lề đường.

+ Các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn đã rà soát, lập danh sách đối tượng tấn công theo chỉ đạo của Công an tỉnh, kết quả thực hiện đối sách 206 đối tượng, đạt tỉ lệ 104% so với kế hoạch đề ra, vượt 08 chỉ tiêu<sup>2</sup>. Trong đó lĩnh vực an ninh 05, trật tự xã hội 100, ma túy 56, môi trường 04, truy nã 01, giao thông 17, thi hành án hình sự 23. Đồng thời đã thực hiện công tác phối hợp, bàn giao 106 đối tượng cho các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên 37; Hội nông dân 32, Hội phụ nữ 14; Hội cựu chiến binh 18; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 05 đối tượng. Nhìn chung các đối tượng có chiều hướng tiến bộ, qua theo dõi chưa phát hiện trường hợp nào tái phạm.

Quản lý, giám sát 129 đối tượng ma túy (nghiện 104, sử dụng 25); đưa đi cai nghiện 05 đối tượng; giáo dục tại xã, thị trấn và cộng đồng dân cư 02 đối tượng.

### ***2.6. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự***

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thủ tục trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là tiếp tục tập trung thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD và công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư (*giai đoạn 3*) trên địa bàn huyện<sup>3</sup>.

***- Công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài tại Việt Nam:*** kịp thời phát hiện và giám sát chặt chẽ 36 trường hợp qua lại biên giới VN-CPC

<sup>2</sup> Riêng 02 chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế nhìn chung qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đều chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật, do đó không phát hiện vi phạm.

<sup>3</sup> Tra cứu tăng thư hồ sơ hộ khẩu cho Công an các đơn vị địa phương và Nhân dân được 122 trường hợp; tiếp nhận, đưa vào tăng thư lưu trữ 563 hồ sơ do Công an cơ sở đăng nộp; giải quyết đăng ký thường trú 1.669 trường hợp, tạm trú 00 trường hợp, điều chỉnh thông tin 2.104 trường hợp, xác nhận thông tin cư trú 246 trường hợp, xóa đăng ký thường trú 104 trường hợp; thực hiện xác minh (CT10): lập 745 phiếu, nhận và trả lời xác minh 2.818 trường hợp; yêu cầu trao đổi xác minh thông tin .194 trường hợp, nhận và trả lời 1.799 trường hợp. Thu nhận 12.041 hồ sơ cấp căn cước công dân.

hợp pháp<sup>4</sup> (Mỹ Phước 3, Phú Mỹ 24, Thuận Hưng 9) (Tăng 30 trường hợp so với cùng kỳ). Tiếp nhận 76 trường hợp ngoại kiều đăng ký lưu, tạm trú trên địa bàn (Tăng 65 trường hợp so với cùng kỳ); Hiện đang quản lý 26 trường hợp ngoại kiều đang lưu trú trên địa bàn<sup>5</sup> và đảm bảo theo đúng quy định, chưa phát hiện hoạt động, dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ANTT tại địa phương.

Phát hiện 02 đoàn 06 đến thực hiện dự án NGO (Không có người nước ngoài đến địa phương; tương đương số đoàn, giảm 07 người - trên địa bàn hiện còn 03 dự án NGO).

Giáo dục, răn đe 01 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép bị Trung Quốc trục xuất về địa phương.

**- Công tác vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ:** Kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm. Cấp 06 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; cấp đổi 74 giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Tiếp nhận và giao nộp về trên 03 súng quân dụng, 07 dùi cui kim loại, 01 súng tự chế, 09 dao, 01 viên đạn súng quân dụng. Đề nghị thu hồi 60 vũ khí và công cụ hỗ trợ không sử dụng.

**- Kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông:**

+ Tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ (Tăng 06 vụ so với cùng kỳ), va chạm giao thông xảy ra 03 vụ (tương đương so với cùng kỳ)<sup>6</sup>.

+ Tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo các chuyên đề được 492 cuộc, có 2.032 lượt đồng chí tham gia, phát hiện 360 trường hợp vi phạm, tạm giữ 196 phương tiện, 84 giấy tờ có liên quan đến phương tiện, xử lý thủ tục đơn giản 80 trường hợp; xử phạt hành chính 355 trường hợp với số tiền 735.575.000 đồng, tước 55 giấy phép lái xe có thời hạn. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT<sup>7</sup>. Phát hiện 05 trường hợp đua xe trái phép, đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 05 đối tượng với số tiền 25 triệu đồng.

+ Tiếp nhận 3.932 hồ sơ đăng ký cấp biển kiểm soát xe mô tô thu phí được 168.550.000 đồng.

**- Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:** Tăng cường thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tổ chức tốt công tác phối hợp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tìm kiếm cứu nạn. Trong 06 tháng không xảy ra vụ việc cháy, nổ nào (tương đương so với cùng kỳ).

<sup>4</sup> 13 trường hợp người địa phương trước đây sang CPC nay trở về và 23 trường hợp người CPC nhập cảnh hợp pháp.

<sup>5</sup> Hiện đang quản lý 26 trường hợp Ngoại Kiều, Việt Kiều (CPC 05, Việt Nam 06, Đài Loan 05, Mỹ 07, Trung Quốc 01, Úc 01, Mỹ 01).

<sup>6</sup> - **Tai nạn giao thông đường bộ:** xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, 10 người chết, 06 người bị thương, thiệt hại tài sản 38 triệu đồng). **Va chạm giao thông đường bộ:** xảy ra 03 vụ, 03 người bị thương, thiệt hại tài sản 108 triệu đồng).

<sup>7</sup> Phối hợp Đài truyền thanh đưa 24 tin về tình hình TTATGT.



Phối hợp PC07 kiểm tra PCCC 15 cơ sở kinh doanh, trường học trên địa bàn, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.

### **3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm**

#### **3.1. Về công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm**

- Phát hiện 29 vụ, làm rõ 14 đối tượng (Tăng 15 vụ, tăng 01 đối tượng so với vùng kỳ năm 2021), cụ thể như sau:

+ Về tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự xảy ra 09 vụ, gồm: 02 vụ Giết người (Mỹ Thuận, Mỹ Phước), 04 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (Thị Trấn 1, Mỹ Thuận 1, Phú Mỹ 2), 03 vụ cố ý gây thương tích (Long Hưng 2, Phú Mỹ 1); hậu quả làm chết 02 người, bị thương 03 người. Kết quả khởi tố 09 vụ 09 bị can và truy tìm 01 đối tượng. Áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 09 bị can.

+ Tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra 20 vụ gồm: 03 vụ Cướp giật tài sản (Thị Trấn 2, Hưng Phú 1), 13 vụ trộm cắp tài sản (Thị Trấn 04, Mỹ Thuận 02, Mỹ Tú 1, Mỹ Phước 1, Long Hưng 2, Thuận Hưng 2), 01 vụ hủy hoại tài sản (Mỹ Phước), 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Mỹ Phước 1, Long Hưng 1), 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Mỹ Phước); tổng trị giá ước tính thiệt hại tài sản khoảng 290.268.000 Đồng (*thu hồi 105.700.000 Đồng*); Kết quả: khởi tố 18 vụ 04 bị can; chưa rõ 16 vụ. Áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 04 bị can.

+ Tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, mua bán người, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng: không xảy ra.

- Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

+ Đối với án đặt biệt nghiêm trọng: Địa bàn huyện Mỹ Tú không xảy ra vụ việc nào.

+ Đối với án rất nghiêm trọng: Xảy ra 05 vụ (*Tăng 02 vụ so với cùng kỳ*), qua đó khởi tố 05 vụ 07 bị can, làm rõ **100%** số vụ.

+ Đối với án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng: Xảy ra 24 vụ phạm pháp (*Tăng 13 vụ so với cùng kỳ*). Điều tra làm rõ 08/24 vụ (*đạt 33%*) (07 bị can, truy tìm 01 đối tượng).

#### **3.2. Việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố**

- Tổng số tin phải giải quyết: 62 tin (Đã xác minh 62 tin).

+ Tin kỳ trước chuyển sang: 05 tin

+ Tin tiếp nhận trong kỳ: 57 tin

- Phục hồi: 00 tin.

- Kết quả giải quyết: 49/62 tin (đạt 79,03%).

+ Ra quyết định khởi tố vụ án: 31 tin

+ Ra quyết định không khởi tố: 18 tin

+ Tạm đình chỉ: 00 tin.

+ Chuyển cơ quan khác: 00 tin.

- Đang xác minh: 13 tin.

- Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện nghiêm túc theo BLTTHS, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP- BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC. Công tác tiếp nhận đầy đủ, rõ ràng, theo đúng trình tự pháp luật quy định. Sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác của công dân, Cơ quan CSĐT kịp thời, phân loại, tổ chức kiểm tra xác minh, xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát: Khi nhận được nguồn tin về tội phạm Cơ quan điều tra kịp thời phân loại, thuộc thẩm quyền thì phân công giải quyết nguồn tin, gửi thông báo cho Viện kiểm sát để phân công kiểm sát viên, kiểm sát vụ việc ngay từ ban đầu, đảm bảo hồ sơ chặt chẽ, giải quyết tốt vụ việc.

- Công tác tiếp nhận đầy đủ, rõ ràng, theo đúng trình tự pháp luật quy định. Sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác của công dân, Cơ quan CSĐT kịp thời, phân loại, xử lý theo thẩm quyền. Đối với những tin báo, tố giác không thuộc thẩm quyền giải quyết thì kịp thời chuyển đến cơ quan có trách nhiệm để giải quyết. Đồng thời thông báo cho người báo tin biết để liên hệ giải quyết hoặc hướng dẫn người báo tin đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

- Tuy nhiên đôi lúc việc tiếp nhận xác minh tin báo, tố giác tội phạm khi xác định vượt quá thẩm quyền của Công an xã thì Công an xã chuyển về Công an huyện còn chậm gây khó khăn cho công tác điều tra cũng như việc tuân thủ pháp luật trong giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

### ***3.3. Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, công tác điều tra và một số nội dung liên quan đến công tác điều tra***

\* Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, công tác điều tra

*Tổng án thụ lý 42 vụ 27 bị can*

- Tỷ lệ khám phá tội phạm:

+ Số vụ án, bị can kỳ trước chuyển sang: 10 vụ 09 bị can

+ Số vụ án, bị can đã có quyết định khởi tố: 31 vụ 17 bị can.

+ Chuyển đi nơi khác: 00 vụ 00 bị can.

+ Phục hồi điều tra: 01 vụ 01 bị can.

+ Số vụ kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát: 16 vụ 17 bị can.

+ Số vụ án, bị can tạm đình chỉ: 08 vụ 01 bị can.

+ Số vụ án, bị can đình chỉ: 00 vụ 00 bị can.

+ Số vụ án, bị can kỳ trước chuyển kỳ sau: 18 vụ 09 bị can.

+ Số vụ Viện kiểm sát huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án: không.

+ Số vụ Viện kiểm sát huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án: không.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về truy nã bị can: Thực hiện nghiêm túc việc truy nã bị can theo quy định của BLTTHS, Thông tư số 36/2015/TT-BCA ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an, Quy định về công

tác truy nã của Công an nhân dân (từ ngày 01/6/2021 là Thông tư 39/2021/TT-BCA), Kế hoạch số 88/KH-BCĐ327 ngày 09/10/2020 của Ban Chỉ đạo 327 Công an tỉnh, về công tác truy nã. Trong kỳ ra quyết định truy nã 01 bị can. Bắt 01 đối tượng truy nã (*hiện đang tiếp tục xác minh 02 đối tượng truy nã, 105 hồ sơ truy tìm*). Đồng thời hỗ trợ PC02 Công an tỉnh bắt 01 đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã của Công an Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

#### **4. Công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 (SARS CoV 2)**

- Tình hình thực hiện công tác phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn ổn định, qua công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong kỳ có 95 CBCS Công an huyện bị nhiễm Covid-19 trong khi thi hành nhiệm vụ (đến nay là 104 trường hợp, đã khỏi bệnh 104).

- Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả thì lực lượng Công an huyện đã phối hợp Quân sự huyện, trung tâm y tế và Công an các xã tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 huyện và các xã, thị trấn tiếp tục duy trì hoạt động theo Kế hoạch số 02/KH-TTCH của TTCH phòng, chống dịch huyện Mỹ Tú, qua đó tiến hành 420 cuộc tuần tra phòng, ngừa, kiểm soát dịch Covid-19 kết hợp giữ gìn trật an toàn xã hội với 918 lượt CBCS tham gia; phát hiện 34 trường hợp vi phạm quy định trong phòng dịch, phạt hành chính 34 trường hợp với số tiền 68 triệu đồng. Ngoài ra đã tiến hành nhắc nhở 12 trường hợp cơ sở kinh doanh, mua bán tập trung đông người phải thực hiện đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

- Đồng thời, bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại 14 khu cách ly tập trung và điều trị Covid-19 trên địa bàn.

#### **5. Những vấn đề khác**

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, lực lượng điều tra viên, cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT luôn nhiệt tình công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mọi hoạt động điều tra đều đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật hình sự. Trong hoạt động điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ đều thể hiện tính khách quan, thận trọng vừa thu thập, củng cố chứng cứ buộc tội, vừa thu thập, củng cố chứng cứ gỡ tội cho bị can và những người có liên quan đến vụ án.

Cơ quan, đơn vị luôn tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ tham gia thi, học các lớp học để hoàn thiện kiến thức, phục vụ tốt cho công tác. Chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử của lực lượng Công an nhân dân và những việc Điều tra viên không được làm

- Kết quả thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước về bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong công tác điều tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trong thời gian qua không có trường hợp nào bị bắt oan, sai hay bức cung nhục hình; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không gây ra thiệt hại gì đến tài sản, sức khỏe của người dân.

Thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước về bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng: không.

- Thực hiện quy định về bổ nhiệm Điều tra viên, Cán bộ điều tra còn chậm. Điều kiện bổ nhiệm điều tra viên còn chưa phù hợp (yêu cầu bằng chuyên ngành luật hình sự, luật tố tụng hình sự), cần thay đổi cho phù hợp hơn, tạo điều kiện bổ nhiệm thêm điều tra viên, cán bộ điều tra. Trong thời gian qua không có điều tra viên bị xử lý kỷ luật.

- Chấp hành pháp luật điều tra hình sự thuộc trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn theo quy định của Điều 44 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã, lựa chọn những cán bộ năng lực, đáp ứng yêu cầu các mặt công tác.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm**

Ban lãnh đạo đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; nhất là, đã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 48, Nghị quyết 09 và Chương trình quốc gia PCTP đến tận các Đội nghiệp vụ, Chi bộ nắm và thực hiện, làm cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia đấu tranh PCTP và tệ nạn xã hội; Đồng thời chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Phú Mỹ năm 2022.

Công an huyện là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, đã tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thực hiện công tác đấu tranh PCTP và xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTTQ trên địa bàn; đã tăng cường phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và lực lượng Quân sự,... đẩy mạnh các hoạt động liên tịch, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và PCTP trong nhân dân. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, làm hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

#### **2. Tồn tại, hạn chế**

Mặc dù mục tiêu kiềm chế, làm giảm sự gia tăng của tội phạm, không để hình thành tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp nhìn chung được thực hiện tốt nhưng chưa bền vững, thể hiện là tình hình tội phạm gia tăng so với cùng kỳ; một số loại tội phạm gia tăng nhưng chưa có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm có lúc có nơi chưa chặt chẽ.

Công tác quản lý, điều hành thực hiện công tác PCTP ở một số địa bàn chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp trong triển khai thực hiện

chương trình, kế hoạch chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao, xem công tác PCTP là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách.

Chất lượng công tác giao nhận giáo dục cảm hóa đối tượng của các ngành còn mang tính hình thức, chủ yếu còn là giao nhận trên giấy, hàng tháng các ngành đoàn thể cơ sở chưa thực hiện việc mời đối tượng để giáo dục, răn đe. Từ đó hiệu quả giáo dục còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến việc thiết lập hồ sơ, để áp dụng các biện pháp xử lý cao hơn.

### **3. Khó khăn, vướng mắc**

Công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác đối với cấp xã chưa được thực hiện thường xuyên, một số địa phương thiếu quan tâm để xảy ra tình trạng các điểm tệ nạn xã hội hoạt động kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, số vụ việc chống đối lực lượng chức năng vẫn còn tồn tại.

Chế độ báo cáo về Công an huyện chưa đầy đủ, kịp thời. Do đó, việc nắm, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình chưa được sâu sát, gây khó khăn trong đưa ra các tiêu chí và giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, phương tiện phục vụ cho công tác PCTP còn hạn chế; việc xã hội hóa các nguồn kinh phí phục vụ PCTP còn gặp nhiều khó khăn.

### **4. Nguyên nhân**

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phân nào cũng tác động đến tư tưởng của lực lượng Công an bán chuyên trách, đồng thời tập trung lực lượng thu thập dữ liệu dân cư, từ đó ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác được giao cho lực lượng Công an.

Lãnh đạo một số địa bàn cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTP; thiếu kiểm tra, đôn đốc, chậm sơ kết để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác PCTP. Quan hệ phối hợp giữa Công an với các cơ quan chức năng từng lúc, từng nơi thiếu chặt chẽ; chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCTP. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận quần chúng chưa cao, chưa mạnh dạn tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

## **IV. DỰ BÁO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIẠN TỚI**

### **1. Dự báo tình hình**

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; những tác động của thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường tăng cao, lạm phát kinh tế... sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tình hình ANTT trên cả nước. Trên địa bàn huyện, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội sẽ có những diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và những sở hữ, thiếu sót trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương

để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động biểu tình, gây rối ANTT. Các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, giải tỏa đền bù giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm sẽ còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh chính trị.

Một số loại tội phạm nghiêm trọng có xu hướng tăng; tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, có tổ chức và sử dụng công nghệ cao; thủ đoạn hoạt động tinh vi, phương thức hoạt động mạnh động, liêu lĩnh; tội phạm do nguyên nhân xã hội có xu hướng gia tăng, trực tiếp đe dọa phá vỡ nền tảng đạo đức, văn hóa của xã hội; xu hướng tội phạm câu kết với nhau hình thành đường dây tội phạm lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực, liên địa bàn, nếu không được đấu tranh ngăn chặn kịp thời, sẽ ngày càng đa dạng, phức tạp; nhất là tệ nạn ma túy, hoạt động “tín dụng đen”, các loại tội phạm như: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục diễn ra ở một số địa bàn chưa được kiểm chế và sẽ còn những diễn biến phức tạp. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm ổn định trong độ tuổi lao động chưa được giải quyết hiệu quả... đang là những yếu tố tác động trực tiếp đến công tác đấu tranh PCTP trên địa bàn huyện.

## **2. Các nhiệm vụ trọng tâm**

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTP, góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

**1.** Tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, Chỉ thị 46-CT/T của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn năm 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tại đơn vị, địa phương mình, gắn với việc triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện về công tác PCTP và công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục chỉ đạo sơ kết và tổ chức thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội theo kế hoạch đã đề ra; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm cấp cơ sở. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tạo môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu.

**2.** Tiếp tục phối hợp đảm bảo ANTT và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; đặc biệt là phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện các Nghị quyết liên tịch về PCTP; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng ở cơ sở; kịp thời phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành vấn đề hình sự. Nhân rộng các mô hình điển hình trong PCTP; có các biện pháp cụ thể giúp đỡ những người lầm lỗi trở thành người tiên bộ; đồng thời, quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa phương.

3. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản, thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội. Tăng cường hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ tư pháp, nâng cao tỉ lệ điều tra phá án và tiếp tục mở các cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tội phạm ma túy nhằm làm trong sạch địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và những vấn đề phức tạp mới phát sinh ngay tại cơ sở.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, những người có uy tín; xem công tác PCTP là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCTP, huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân vào công tác PCTP. Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng trực tiếp đấu tranh PCTP, đầu tư kinh phí, phương tiện, các điều kiện khác, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Mỹ Tú báo cáo về trên nắm, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- PV01 (TMCS);
- PC01 (Đ3);
- BLD;
- Các đội NV;
- CAX, TT;
- Lưu: CAH.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN  
(Đã ký)**

**Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến**

